



Tờ Lời Khuyên Cho Các Gia Đình

# Chào mừng đến với Trường Công Lập ở Massachusetts

## Trường Massachusetts Hoạt Động Như Thế Nào?

Mỗi năm học được gọi là một cấp lớp. Hầu hết các cộng đồng cung cấp hệ Mẫu Giáo cho trẻ em bắt đầu từ 5 tuổi (trong một số trường hợp, thậm chí còn nhỏ hơn). Học sinh cần đáp ứng các yêu cầu của tiểu bang và địa phương để nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Năm học bắt đầu vào cuối tháng Tám hoặc đầu tháng Chín và kết thúc vào tháng Sáu. Các trường có một kỳ nghỉ ngắn vào tháng Mười Hai (kỳ nghỉ đông) và các kỳ nghỉ vào tháng Hai và tháng Tư (nghỉ một tuần) cũng như một kỳ nghỉ dài vào mùa hè. Kiểm tra với trường của quý vị nếu học sinh của quý vị vắng mặt quá một vài ngày học.

Các trường học sử dụng kết hợp các bài kiểm tra, bài tập về nhà và bài tập trên lớp để quyết định xem học sinh có sẵn sàng chuyển sang cấp lớp tiếp theo hay không. Các gia đình được hoan nghênh đặt câu hỏi và làm việc với giáo viên để hỗ trợ học sinh của họ.



Nguồn lực này bao gồm các trường công lập miễn phí và bán công tại địa phương. Các lựa chọn khác bao gồm dạy học sinh của quý vị ở nhà theo một kế hoạch đã được phê duyệt bởi trường công lập hoặc ghi danh vào một trường tư thục hoặc trường tôn giáo có thể yêu cầu gia đình trả phí.

## Làm Thế Nào để Ghi Danh vào một Trường Massachusetts

Tất cả trẻ phải đến trường từ 6 đến 16 tuổi. Các gia đình có thể đăng ký học tại thành phố hoặc thị trấn nơi các em sinh sống. Hỏi trường của quý vị về cách đăng ký. Có thể họ yêu cầu bằng chứng về nơi cư trú nhưng nếu quý vị đang sống với bạn bè hoặc trong một nơi ở tạm, quý vị vẫn có thể cho con đi học. Trẻ phải có bằng chứng về tình trạng tiêm chủng nhất định. Các học khu không thể hỏi gia đình về tình trạng nhập cư của họ.





## Học trường công lập có mất phí không?

Học trường công lập không mất phí. Tất cả trẻ em sống ở Hoa Kỳ đều có quyền được hưởng một nền giáo dục công lập miễn phí.

## Vai Trò của Gia Đình

Gia đình và nhà trường cần phối hợp với nhau vì sự thành công của học sinh. Các gia đình có thể tham gia vào các nhóm trường học ở địa phương để nhận được câu trả lời cho các câu hỏi của họ và tìm hiểu về cộng đồng trường học. Gia đình nên hỏi về đồ dùng học tập như vở, bút chì và quần áo. Nhiều học khu cung cấp bữa trưa miễn phí.

**Thực hiện bước đầu tiên – trao đổi với trường học về học sinh của quý vị.**

## Điều gì xảy ra nếu Tiếng Anh không phải Ngôn Ngữ Đầu Tiên của tôi?

Trường học nên giao tiếp với gia đình bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được. Gia đình có thể yêu cầu nhận thông tin bằng ngôn ngữ ưa thích của họ và có thông dịch viên khi họ trao đổi với nhà trường. Học sinh không nói được tiếng Anh phải được hỗ trợ ngôn ngữ để học tiếng Anh.



**Hãy nhớ rằng: Là cha mẹ hoặc người chăm sóc, quý vị là chuyên gia của con mình, và quý vị có thể đặt câu hỏi.**